
 

 
 

 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) 
75/102 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์2 ชัน้ 37 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

 

+66 2 661 6661 (โทรศพัท)์, +66 2 661 6640 (โทรสาร) 
www.indoramaventures.com 

ที่ IVL 003/04/2025 

       

30 เมษายน 2568 

 

เรื่อง  รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2568 

 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้  

          บรษิัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 ตามที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2568 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-AGM) เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 24 เมษายน 2568  นัน้ บรษิัทขอน าส่งรายงานการประชมุดงักล่าวมาพรอ้มนี ้

  

 หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัย หรือมีความเห็น และ/หรือมีความประสงคท์ี่จะเสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติมประการใด เก่ียวกับรายงานการ

ประชมุดงักล่าว ขอความกรุณาส่งขอ้เสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็นมายงับรษิัทภายในวนัที่ 15 มิถนุายน 2568 โดยกรุณา

ส่งมาที่ ฝ่ า ย เ ลขานุ ก า รบริษั ท  บ ริษั ท  อิ น โด รามา  เ วน เ จอ ร์ส  จ า กั ด  ( มหาชน )  เ ลขที่  7 5 / 8 0 - 8 1  อาคา ร โอ เ ชี่ ยน 

ทาวเวอร ์2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือทาง email 

address มาที่ IVL.ComSec@indorama.net หรือทางโทรศพัทห์มายเลข 02-661-6661 ต่อ 688 หรือ 339 หรือทางโทรสารที่หมายเลข 

02-665-7090 เพื่อที่บริษัทจะไดด้  าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมในรายงานการประชมุดงักล่าวตามความคิดเห็นของท่านผูถื้อหุน้ (หากมี) ทัง้นี ้

หากพน้จากระยะเวลาที่บริษัทไดก้ าหนดไวข้า้งตน้แลว้ ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมดงักล่าว 

บรษิัทจะถือว่ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าวไดผ่้านการพิจารณาและเห็นชอบจากผูถื้อหุน้แลว้ 

  

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                             (นายโซวิค รอย เชาวด์รูี)่ 

                        เลขานกุารบรษิัท 
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บริษัท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้คร้ังที ่1/2568 

             
  

 การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2568 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-AGM) เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 24 เมษายน 2568 ไดจ้ดัขึน้ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขปัจจบุนัตามที่กฎหมายไดก้ าหนดไว้
เก่ียวกบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 บรษิัทไดท้ าการบนัทึกวิดีโอการประชมุและจะแสดงไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิทั โดยบรษิัทไดป้ฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิเก่ียวกบั
การคุม้ครองและการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล ซึ่งไดถ้กูจดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

 เริ่มประชมุเวลา 14.00 น.  

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัที่
ก าหนดไว ้ 

ประธานฯ กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2568 และไดแ้นะน ากรรมการบรษิัท ผูส้อบบญัชี 
และที่ปรกึษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผูเ้ขา้ร่วมประชุม ทัง้ที่เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ณ หอ้งถ่ายทอดสด และ /หรือเขา้ประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้ 

 

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม (กรรมการบรษิัท 11 ท่าน จากจ านวน 12 ท่าน เขา้รว่มประชมุ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 91.67) 

1. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบรษิัท 

2. นายอาลก โลเฮีย  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหาร
ความเส่ียง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มบรษิัทฯ 

3. นางสจุิตรา โลเฮีย กรรมการบรษิัทท่ีเป็นผูบ้รหิาร และรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มบรษิัทฯ 

4. นายอมิต โลเฮีย  กรรมการบรษิัทท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 

5. นายยาโชวาดนั โลเฮีย  กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหารความ
เส่ียง ประธานบรหิารโครงการพิเศษดา้นปิโตรเคมี และประธาน ESG Council 

6. นายดีลิป กมุาร ์อากาวาล กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหารความ
เส่ียง และรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มบรษิัทฯ  

7. นายซนัเจย ์อาฮจูา กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหารความ
เส่ียง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นกลยทุธแ์ละการเปล่ียนแปลงองคก์ร  

8. นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเส่ียง 

9. นายเทวินทร ์วงศว์านิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแล
กิจการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหารความ
เส่ียง 
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10. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และก ากบัดแูลกิจการ 

11. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการอิสระ 

 

กรรมการบริษัททีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร. ฮาราลด ์ลิงค ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

 

ผู้บริหารอืน่ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายอาซก เจน ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการเงิน (รกัษาการชั่วคราว) 

2. นายโซวิค รอย เชาวด์รูี่ เลขานกุารบรษิัท 

 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสเุมธ แจง้สามสี ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

2.  นายยทุธพงศ ์สนุทรนิคะ ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1.  นางสาวปภาวรนิทร ์พลูสมบตัิ  ที่ปรกึษากฎหมายจากบรษิัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

 

  อนึ่ง นางสาวปภาวรินทร ์พูลสมบตัิ ที่ปรกึษากฎหมายจากบริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด จะท าหนา้ที่
ดแูลการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า มีผูบ้ริหารของบริษัทจากหลายสายงานธุรกิจไดเ้ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใน
ครัง้นีด้ว้ย 

โดยที่ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเส่ียงเป็นผูด้  าเนินการประชมุในภาคภาษาไทย 

 หลงัจากนัน้ นายระเฑียร ศรีมงคล ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ขณะนีม้ีผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 24 
ราย และผู้ถือหุ้นที่ รับมอบฉันทะจ านวน 967 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมจ านวน 991 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิน้ 
4,590,105,686 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 81.7537 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ซึ่งครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัท 
นายระเฑียร ศรีมงคล จึงไดก้ล่าวขอเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2568 

ทัง้นี ้ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชมุ นายระเฑียร ศรีมงคล ไดช้ีแ้จงขัน้ตอนการประชุม ซึ่งรวมถึงวิธีการลงคะแนน 
และการแสดงความเห็นหรือเสนอค าถาม และไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2568 เป็นการจดั
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) โดยด าเนินการประชมุผ่านระบบของบรษิัท ควิดแลบ จ ากดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิารท่ีไดร้บัการ
รบัรองจากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(สพธอ.) ส าหรบัการใหบ้รกิารงานระบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
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โดยผูถื้อหุน้ที่ไดล้งทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมจะไดร้บัชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password) พรอ้มทัง้คู่มือการใชง้าน
ระบบส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ทัง้นี ้เมื่อผูถื้อหุน้ไดท้ าการเขา้สู่ระบบเพื่อเขา้ร่วมประชุมแลว้ ผูถื้อหุน้จะ
สามารถรบัชมการถ่ายทอดสดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ รวมทัง้สามารถออกเสียงลงคะแนน และรบัทราบผลการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระได ้

อนึ่ง ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถเสนอค าถามและ/หรือขอ้เสนอแนะใดๆ โดยการพิมพค์ าถามหรือขอ้เสนอแนะ 
และ/หรือสอบถามหรือแสดงขอ้เสนอแนะโดยการใชเ้สียงผ่านระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด้ ซึ่งค าถามและ/หรือ
ขอ้เสนอแนะดงักล่าวจะถกูส่งต่อไปยงับคุคลที่เก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาหรือตอบขอ้ซกัถามนัน้ ส าหรบัค าถามและ/หรือขอ้เสนอแนะ
ใดๆ ที่ไม่ไดต้อบในระหว่างการประชมุ บรษิัทจะแสดงค าตอบไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท  

จากนัน้ นายระเฑียร ศรีมงคล ไดอ้ธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงต่อที่
ประชมุในแต่ละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงส าหรับการประชุม e-AGM นั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนเองถือ โดยจะนบั 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง และผูถื้อหุน้แต่ละราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระว่า เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะแบ่งแยกจ านวนหุน้เพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลหลักทรัพย์ 
(Custodian) ในประเทศไทยให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย ์ ทั้งนี ้ส าหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุม  
e-AGM นั้น ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไดโ้ดยเขา้ไปที่เมนู “การลงคะแนนเสียง (Vote)” ในระบบ และเลือก
ลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่ลงคะแนนเสียงในวาระการประชมุใด ระบบจะ
นบัคะแนนเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ และจะนบัคะแนนเสียงตามจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ถืออยู่ ทัง้นี ้เมื่อวาระการประชุมใดได้
ผ่านพน้และปิดการลงคะแนนเสียงไปแลว้ ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงและ/หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงคะแนนเสียงในวาระ
การประชมุนัน้ไดอ้ีก 

ในการนบัคะแนนเสียงที่อนมุตัิในวาระใดนัน้ บรษิัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง รวมทัง้จ านวนบตัร
เสีย (หากมี) หกัออกจากจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ  

 อย่างไรก็ดี ส าหรบัวาระที่ 4 วาระการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ จะเป็นการแยกการ
ลงคะแนนเสียง โดยผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลได ้โดยคะแนนเสียงที่จะใชใ้นการลงมติ
อนมุตัิในแต่ละวาระนัน้ไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไดม้อบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้นั้น 
บรษิัทไดด้  าเนินการลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูม้อบฉันทะแลว้ โดยผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้จะมีการ
ประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบและแสดงผลปรากฎบนจอภาพในระหว่างการประชมุ 

นายระเฑียร ศรีมงคล ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดเ้ปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2568 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ซึ่ง
ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัท โดยไดก้ าหนดระยะเวลาการน าเสนอตัง้แต่วนัท่ี 5 
กันยายน 2567 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อครบก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอระเบียบวาระ
การประชมุผูถื้อหุน้ หรือเสนอรายชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเขา้มายงับรษิัทแต่อย่างใด 

อนึ่ง ส าหรบัรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2567 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2567 นัน้ บรษิัทไดเ้ผยแพร่
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฉบบัดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบรษิัท และไดแ้จง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เมื่อวนัที่ 2 พฤษภาคม 2567 โดยไดก้ าหนดระยะเวลาใหผู้ถื้อหุน้ที่มีความประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น และ/หรือเสนอขอ
แกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกับรายงานการประชุมดังกล่าวแจง้ความประสงคม์ายังบริษัทภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ซึ่งเมื่อครบ
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ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดแจง้ขอ้เสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็นมายงับรษิัท จึง
ถือว่ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าวไดผ่้านการพิจารณาและเห็นชอบจากผูถื้อหุน้แลว้ 

จากนัน้ นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหารความเส่ียง 
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ  ไดน้ าเสนอต่อที่ประชุมในหัวข้อเรื่อง “Growth 2.0: การสรา้งความแข็งแกร่ง
แนวทางใหม่” (Growth 2.0: Building on new strength) 

โดยนายดีลิป กมุาร ์อากาวาล ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชมุว่า ในปี 2567 บรษิัทไดเ้ริ่มแผนธุรกิจ IVL 2.0 transformation ซึง่
ไดม้ีการปรบักลยทุธใ์หเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงระดบัโลก ผ่านการด าเนินธุรกิจที่มุ่งเนน้การปรบัปรุงสินทรพัย ์การประหยดั
ตน้ทุน และการเติบโตในตลาดที่ส าคญั โดยเฉพาะตลาดในประเทศอินเดีย บริษัทตัง้เป้าหมายที่จะบรรล ุEBITDA ที่ 2 พนัลา้น
เหรียญดอลลารส์หรฐั และด ารงอตัราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อ EBITDA ใหต้  ่ากว่า 3 เท่าภายในปี 2570 โดยมีการบริหารการเงินที่มี
วินยั ความร่วมมือเชิงกลยุทธ ์และประสิทธิภาพการท างานที่เพิ่มขึน้เป็นปัจจยัสนบัสนุน ไอวีแอลคาดว่าจะสามารถสรา้งกระแส
เงินสดจากการด าเนินงานที่ 5.3 พนัลา้นเหรียญดอลลารส์หรัฐในระยะเวลาสามปีขา้งหนา้ ซึ่งจะเอือ้ต่อการลงทุนซ า้ การลดหนี ้
และการเสนอขายหุน้หรือการขายสินทรพัยต์ามความเหมาะสม  

นอกจากนี ้พอรต์ฟอลิโอที่มีความหลากหลาย สถานะการด าเนินงานที่แข็งแกร่งในทวีปอเมริกา และมีฐานการผลิตทั่ว
โลก ไอวีแอลยังคงมีความยืดหยุ่นท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรฐัศาสตร์  อีกทั้งโครงการริเริ่มที่ส  าคัญ เช่น 
โครงการ EPL โครงการ Horizon และโครงการ Valor เป็นส่วนส าคัญของกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท ผลประโยชน์จากการ
ปรบัปรุงสินทรพัยแ์ละการลดตน้ทุน คาดว่าจะเห็นผลอย่างเต็มที่ในปี 2569 ซึ่งจะช่วยเพิ่มอตัราก าไร EBITDA อตัราผลตอบแทน
จากเงินทุน (Return on capital employed: ROCE) และผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ นอกจากนี ้บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการเป็นผูน้  า
ดา้น ESG และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งบรษิัทจะครบรอบ 35 ปีในการด าเนินธุรกิจในปี 2568 นี ้

นายสมสิริ อมรกุล ผู้รับมอบฉันทะจากส านักงานประกันสังคม สอบถามว่าไอวีแอลไดป้ระโยชนจ์ากภาษีศุลกากร 
(tariff) ที่เรียกเก็บโดยประเทศสหรฐัอเมรกิาหรือไม่ 

นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล ตอบว่า ไอวีแอลเป็นบริษัทที่มีการกระจายการด าเนินธุรกิจไปทั่วโลก โดยมีรายไดร้วม 18.8 
พนัลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐัในทวีปอเมริกาเหนือ ไอวีแอลมีการตัง้โรงงานทัง้หมด 34 แห่ง ซึ่งด าเนินการภายใตก้รอบการคา้
เดียวกันตามขอ้ตกลง USMCA (ขอ้ตกลงการคา้ระหว่างประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศเม็กซิโก และประเทศแคนาดา) อีกทั้ง
ภูมิภาคนีม้ีส่วนส าคัญในการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บริษัท โดยคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 41 ของรายไดท้ั้งหมด และรอ้ยละ 54 ของ 
EBITDA ดงันัน้ ในส่วนของภาษีศลุกากร (tariff) ที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาเรียกเก็บนัน้คาดวา่จะส่งผลกระทบที่เป็นกลางถึงเชงิบวก
ต่อ EBITDA และกระแสเงินสดอิสระของบรษิัท  

 หลงัจากนัน้ นายระเฑียร ศรีมงคล ไดด้  าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้ 

 

วาระที ่1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 

 นายระเฑียร ศรีมงคล สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

จดุเด่นของงบก าไรขาดทนุรวม 

• ปริมาณการผลิตในปี 2567 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 จาก 13.9 ลา้นตนั ในปี 2566 เป็น 14.0 ลา้นตนัในปี 2567 จากการปรบัตวัสู่
ระดบัปกติของการลดระดบัสินคา้คงคลงัสทุธิกบัการสญูเสียปรมิาณการผลิต PTA จากการปรบัปรุงคณุภาพสินทรพัย ์

• รายไดส้ทุธิ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.02 เป็น 541.6 พนัลา้นบาทในปี 2567ค่อนขา้งคงที่เมื่อเทียบกบัปี 2566  
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• Adjusted EBITDA เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11 จาก 48.3 พนัลา้นบาทในปี 2566 เป็น 53.7 พนัลา้นบาทในปี 2567  
➢ CPETเพิม่ขึน้โดยมีสาเหตมุาจากผลการด าเนินงานท่ีแข็งแกรง่ของกลุ่มธุรกิจ Specialty Chemicals และจากการ

ประหยดัตน้ทนุจากการปรบัโครงสรา้งสินทรพัย ์ซึ่งช่วยชดเชยกบัอตัราก าไรมาตรฐานท่ีอ่อนตวัในประเทศจีน 
➢ Fibers เพิ่มขึน้โดยมีสาเหตหุลกัมาจากอตัราก าไรท่ีเพิ่มขึน้ของกลุ่มธุรกิจ Lifestyle และปรมิาณการขายที่เพิ่มขึน้ในทกุ

กลุ่มตลาด 
➢ Indovinya เพิ่มขึน้ โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการปรบัตวัสู่ระดบัปกติของการลดระดบัสินคา้คงคลงั อตัราก าไรที่เพิ่มขึน้

ในกลุ่มธุรกิจแถบอเมริกาเหนือ รวมทั้งราคาขายที่ปรับตัวดีขึน้ของผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราก าไรสูงของกลุ่มธุรกิจแถบ
อเมรกิาใต ้

 ก าไรหลกัต่อหุน้ (ปรบัปรุง) ลดลงรอ้ยละ 5 เป็น 0.88 บาทต่อหุน้ในปี 2567 ทัง้นีก้  าไรหลกัต่อหุน้ (ปรบัปรุง) รวมดอกเบีย้หุน้
กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 

 ก าไรต่อหุน้ลดลงรอ้ยละ 77 โดยขาดทนุอยู่ที่ 3.65 บาทต่อหุน้ในปี 2567 อย่างไรก็ตาม ก าไรต่อหุน้ต ่ากว่าก าไรหลกัต่อหุน้ 
(ปรบัปรุง) โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการบนัทึกขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยโ์ดยบรษิัทตดัสินใจปิดโรงงานในบางแห่ง
เพื่อลดตน้ทนุคงที่ 

 ส่วนต่างระหว่างก าไรหลกัต่อหุน้ (ปรบัปรุง) และก าไรต่อหุน้ เกิดจากรายการท่ีเกิดขึน้เป็นพิเศษ เช่น ก าไร/(ขาดทนุ)ในสินคา้
คงเหลือ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรพัยถ์าวร ขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่เก่ียวเนื่องกับเงินทุนหมนุเวียนสทุธิ  ค่าชดเชยเมื่อ
เลิกจา้งและค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นตน้ 

จดุเด่นของงบแสดงฐานะการเงินรวม  

• ส่วนของผูถื้อหุน้รวมลดลงรอ้ยละ 22 เป็น 138.9 พนัลา้นบาทในปี 2567 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของก าไรสะสม
จากผลก าไรของบรษิัทท่ีลดลง 

• สินทรพัยร์วมลดลงรอ้ยละ 8 เป็น 541.6 พนัลา้นบาทในปี 2567 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของทรพัยสิ์น โรงงาน และ
อปุกรณซ์ึ่งไดร้บัผลกระทบจากการบนัทึกขาดทนุจากการดอ้ยค่า 

• หนีสิ้นรวมลดลงรอ้ยละ 2 เป็น 402.6 พนัลา้นบาทในปี 2567 โดยหนีสิ้นท่ีลดลงมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเจา้หนี้
การคา้และเงินกูย้มืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจากสถาบนัการเงินท่ีลดลง 

 อัตราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อทุน เพิ่มขึน้จาก 1.31 เท่า ณ สิน้ปี 2566 เป็น 1.76 เท่า ณ สิน้ปี 2567 และอัตราส่วนหนีสิ้นสุทธิ 
(ปรบัปรุง) ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ปรบัปรุง) เพิ่มขึน้จาก 1.09 เท่า ณ สิน้ปี 2566 เป็น 1.38 เท่า ณ สิน้ปี 2567 ซึ่งเป็นผลมา
จากการเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกูย้ืมระยะสัน้และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

หลงัจากนัน้ นายระเฑียร ศรีมงคล ไดร้ายงานความคืบหนา้ต่อที่ประชุมถึงนโยบายเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตของ
บรษิัทในปีที่ผ่านมา โดยบรษิัทยงัคงเนน้ย า้ถึงความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากลดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และมี
ความโปร่งใส บริษัทไดน้ านโยบายการต่อตา้นการทุจริตมาใชเ้พื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิส าหรบัพนกังานทุกคนตัง้แต่ปี 2557 เพื่อ
ส่งเสรมิการด าเนินธุรกิจอย่างมีจรยิธรรมและปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกนัทั่วทัง้องคก์ร โดยในปี 2567 มีพฒันาการท่ีส าคญั ดงันี ้
 บริษัทไดร้บัการต่ออายุใบรบัรองโครงการ CAC ครัง้ที่ 3 เมื่อเดือนมีนาคม 2567 โดยจะมีอายุสมาชิกเป็นเวลา 3 ปี ทั้งนี ้

บรษิัทไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิก CAC ตัง้แต่ปี 2556 ซึ่งยืนยนัถึงความมุ่งมั่นดา้นจรยิธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 บริษัทไดจ้ัดฝึกอบรมต่อตา้นการทุจริตทั้งแบบ On-site ในประเทศไทยและประเทศจีน และแบบออนไลน์ ในประเทศ

เวียดนามและประเทศเมียนมาร ์โดยใชก้รณีศกึษาจรงิและสอนวิธีแจง้เบาะแสดิจิทลั 
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 บริษัทไดร้บัเกียรติเป็นเจา้ภาพตอ้นรบัคณะศึกษาดูงานจากสถาบนัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สญัญา 
ธรรมศกัดิ์ ภายใตส้ านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ส  านกังานของบริษัทในประเทศไทย
และประเทศเยอรมนี เพื่อหารือและแลกเปล่ียนแนวปฏิบตัิดา้นก ากบัดแูลกิจการและต่อตา้นการทจุรติ 

ไม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะถามค าถามส าหรบัวาระนี ้

 ที่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 ตามที่เสนอ 

 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2567 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567 ซึ่งไดผ่้านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษัทแลว้ ตามรายละเอียดที่
ปรากฎไวใ้นแบบฟอรม์ 56-1 One Report ประจ าปี 2567 ซึ่งไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

เนื่องจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไม่มีค  าถามส าหรบัวาระนี ้ นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย                                    4,589,305,411 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย                               0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง                             872,000 เสียง   

บตัรเสีย                                   0 เสียง   

 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้  71,725 หุ้น นับเป็นจ านวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทัง้หมดจ านวน 4,590,177,411 หุน้  

 

มติทีป่ระชุม อนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2567 ตามทีเ่สนอ 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2567 

 นายระเฑยีร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาและเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ
การจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท ซึ่งบรษิัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.175 บาท เมื่อวนัท่ี 12 มถินุายน 2567 หุน้ละ 0.175 บาท เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2567 และหุน้ละ 
0.175 บาท เมื่อวนัท่ี 11 ธันวาคม 2567 ตามล าดบั 

ดงันัน้ บรษิัทจะจา่ยเงินปันผลในส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.175 บาท โดยก าหนดจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2568 ทัง้นี ้บรษิัทไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2568 (Record 
Date) โดยที่อตัราการจา่ยเงินปันผลนัน้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท 
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การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นการจ่ายจากรายไดท้ี่ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ารายไดม้าค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดน้ิตบิคุคล 
ดงันัน้ การหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินปันผลนัน้ ไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากรได ้อย่างไรก็ตาม 
การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บรษิัทจดทะเบียน หรือบรษิัทท่ีถือหุน้ของบรษิัทมากกว่ารอ้ยละ 25 และถือนานเกินกว่า 6 เดือน จะไม่ถกู
หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

เนื่องจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไม่มีค  าถามส าหรบัวาระนี ้ นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย                                    4,590,137,111 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย                              0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง                             40,300 เสียง   

บตัรเสีย                                   0 เสียง   

 

มติทีป่ระชุม อนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2567 ตามทีเ่สนอ 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ  

 นายระเฑียร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 14  ซึ่งก าหนดใหก้รรมการพน้จากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดย
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ มีรายนามดงัต่อไปนี ้  

1. นายอาลก โลเฮีย กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการดา้นความ
ยั่งยืนและการบรหิารความเส่ียง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มบรษิัทฯ 

2. นางสจุิตรา โลเฮีย กรรมการบรษิัทท่ีเป็นผูบ้รหิาร และรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มบรษิัทฯ 

3. นายซนัเจย ์อาฮจูา กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหารความเส่ียง และ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นกลยทุธแ์ละการเปล่ียนแปลงองคก์ร 

4. นายเทวินทร ์วงศว์านิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเส่ียง 

ทั้งนี ้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ นายอาลก โลเฮีย นางสุจิตรา โลเฮีย นายซันเจย ์อาฮูจา และนาย
เทวินทร ์วงศว์านิช ยินดีรบัเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ  
โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ ไดพ้ิจารณาและค านึงถึงประสบการณท์ างานท่ีผ่านมาของ
กรรมการดงักล่าว ตลอดจนการอุทิศตนอนัเป็นประโยชนต์่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งทัง้ 4 ท่านดงักล่าวเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

นายระเฑียร ศรีมงคล จึงไดเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการ 4 ท่าน ที่พน้จาก
ต าแหน่งตามวาระในปีนี ้ไดแ้ก่ นายอาลก โลเฮีย นางสจุิตรา โลเฮีย นายซนัเจย ์อาฮจูา และนายเทวินทร ์วงศว์านิช กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 4 ท่าน เป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ ์และมี
ความรูค้วามช านาญที่เป็นประโยชนก์บับรษิัท  
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ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

 โดยประวตัิกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง และคณุสมบตัิกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

นายอานุภาพ ทิพยกรกิจ ผู้ถือหุ้น ขอให้ฝ่ายบริหารแสดงมุมมองเก่ียวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเก็บภาษี
ศุลกากรตอบโต ้(reciprocal tariffs) ต่อกลยุทธ ์IVL 2.0 transformation และหากมีผลกระทบ จะส่งผลต่อทิศทางหรือแผนการ
ด าเนินงานของบรษิัทอย่างไร 

นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล ตอบว่าบริษัทไดพ้ิจารณาผลกระทบจากมาตรการทางภาษีในทุกมิติไวก้่อนหนา้นีแ้ลว้ ซึ่ง
บริษัทคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ IVL 2.0 transformation แต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทมีฐานการด าเนินงานที่แข็งแกร่งใน
ประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะสามารถเอือ้ประโยชนต์่อบริษัท ในขณะเดียวกัน การด าเนินการปรบัโครงสรา้งสินทรพัยใ์นภูมิภาค
ยโุรปก็ก าลงัด าเนินไปอย่างรวดเรว็ บรษิัทไม่พบปัจจยัใดที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางหรือแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้กลยทุธ์
ในการลดหนีจ้ะด าเนินต่อไปตามแผนงานท่ีวางไว ้

เนื่องจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไม่มีค  าถามเพิ่มเติมส าหรบัวาระนี ้นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. เลือกตัง้นายอาลก โลเฮีย เป็นกรรมการบรษิัทท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

เห็นดว้ย                                    4,498,051,740 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.9937 

ไม่เห็นดว้ย                              92,090,172 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 2.0063 

งดออกเสียง                             40,300 เสียง   

บตัรเสีย                                   0 เสียง   

2. เลือกตัง้นางสจุิตรา โลเฮีย เป็นกรรมการบรษิัทท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

เห็นดว้ย                                    4,483,366,340 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.6738 

ไม่เห็นดว้ย                              106,775,572 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 2.3262 

งดออกเสียง                              40,300 เสียง   

บตัรเสีย                                   0 เสียง   

3.  เลือกตัง้นายซนัเจย ์อาฮจูา เป็นกรรมการบรษิัทท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

เห็นดว้ย                                    4,496,229,157 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.9540 

ไม่เห็นดว้ย                              93,912,755 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 2.0460 

งดออกเสียง                             40,300 เสียง   

บตัรเสีย                                   0 เสียง   
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4. เลือกตัง้นายเทวินทร ์วงศว์านิช เป็นกรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย                                    4,495,639,188 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.9412 

ไม่เห็นดว้ย                              94,502,724 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 2.0588 

งดออกเสียง                              40,300 เสียง   

บตัรเสีย                                   0 เสียง   

 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 4,801 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมด
จ านวน 4,590,182,212 หุน้  

 

มติทีป่ระชุม อนุมัติการเลือกตั้งนายอาลก โลเฮีย นางสุจิตรา โลเฮีย นายซันเจย์ อาฮูจา และนายเทวินทร์  
วงศว์านิช กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึงตามทีเ่สนอ 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2568 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 90 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 15 ก าหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนประจ าปีใหก้ับกรรมการ จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการบรษิัทเห็นควรเสนอ
ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนใหก้ับกรรรมการประจ าปี 2568 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 21,000,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ค่าตอบแทนประจ าส าหรบักรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร เป็นจ านวนเงินรวม 6,960,000 บาท 

2) ค่าตอบแทนประจ าส าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงินรวม 2,100,000 บาท 

3) ค่าตอบแทนประจ าส าหรบัคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ โดยจ่ายค่าตอบแทน
ดงักล่าวใหเ้ฉพาะกรรมการอิสระเท่านัน้ เป็นจ านวนเงินรวม 1,020,000 บาท 

4) ค่าตอบแทนประจ าส าหรบัคณะกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหารความเส่ียง โดยจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว
ใหเ้ฉพาะกรรมการอิสระเท่านัน้ เป็นจ านวนเงินรวม 600,000 บาท 

5) โบนสัซึ่งจ่ายใหก้บักรรมการทกุคน เป็นจ านวนเงินรวม 10,000,000 บาท  

 ทัง้นี ้รายละเอียดของค่าตอบแทนไดป้รากฎในการน าเสนอ (presentation) ต่อที่ประชมุ 

เนื่องจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไม่มีค  าถามส าหรบัวาระนี ้ นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
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ที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย                                    4,488,608,104 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.7871 
ไม่เห็นดว้ย                              101,533,808 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 2.2120 
งดออกเสียง                             40,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0009 
บตัรเสีย                                   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.000 

 

มติทีป่ระชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2568 ตามทีเ่สนอ  

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2568 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 30(6) ก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปีเพื่อ
เสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื่ อให้แต่งตั้ง 
นายสเุมธ แจง้สามสี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 9362 หรือนายศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่  4628 หรือ
นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่  6105 หรือผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอื่นซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2568 ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่มีคุณสมบตัิ
ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2568 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,640,000 บาท โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
5.35 เมื่อเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2567 

เนื่องจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไม่มีค  าถามส าหรบัวาระนี ้ นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย                                    4,589,946,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9958 

ไม่เห็นดว้ย                              194,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0042 

งดออกเสียง                             41,300 เสียง   

บตัรเสีย                                   0 เสียง   

 

มติทีป่ระชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2568 ตามทีเ่สนอ 

 

วาระที ่7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

  – ไม่มี – 

 

 



11 
 

 นางสาวชนิภา ฟกูาซาวะ ผูร้บัมอบฉนัทะจากกองทนุรวมผสม ซาวาคามิ สอบถามในประเด็น ดงัต่อไปนี ้ 

1)  มีการปรบัเพิ่มอตัราภาษีน าเขา้สินคา้ประเภทเดยีวกนัจากประเทศอื่น ภายหลงัการเริ่มตน้ของสงครามการคา้หรือไม่  

นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล ตอบว่า ภายหลงัจากที่ประเทศสหรฐัอเมริกาประกาศเก่ียวกับภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บจาก
การน าเขา้สินคา้นัน้ ผลิตภณัฑ ์PET ยงัคงไดร้บัการยกเวน้ จึงไม่มีการเรียกเก็บภาษีศลุกากรเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนั PET 
ถูกจดัเก็บภาษีกันทุ่มตลาด (ADD) อยู่แลว้ จึงมีการน าเขา้จากประเทศจีนเป็นจ านวนไม่มาก ขณะเดียวกันมีการจดัเก็บภาษีใน
อตัรารอ้ยละ 10 ส าหรบัผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ ซึ่งรวมถึง PX PTA และ Fibers ทัง้นี ้ในช่วงที่มีการเจรจาการคา้นัน้ มีการชะลอการ
ปรบัเพิ่มภาษีศลุกากรที่เรียกเก็บโดยประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นระยะเวลา 90 วนั  

ในทวีปอเมรกิา การคา้ระหว่างประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศเมก็ซโิก และประเทศแคนาดายงัคงมีประสิทธิภาพ จึงไม่มี
การจัดเก็บภาษีระหว่างกัน ซึ่งไอวีแอลมีฐานการด าเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งในตลาดดังกล่าว โดยภูมิภาคอเมริกาเหนือคิดเป็น
สัดส่วน EBITDA ถึงรอ้ยละ 54 จึงยังไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจในขณะนี ้ทั้งนี ้ผลจากมาตรการทางภาษีโดยรวมถือว่าส่งผลเป็น
กลางถึงเชิงบวกส าหรับไอวีแอล อีกทั้ง อัตราการใช้ก าลังการผลิตมีการปรับตัวเพิ่มขึน้ ในขณะเดียวกันบริษัทก าลังติดตาม
สถานการณด์งักล่าวอย่างใกลช้ิด และมีความคล่องตวัในการใชป้ระโยชนจ์ากเครือข่ายการด าเนินงานที่กระจายตวัอยู่ในหลาย
ภมูิภาคอย่างเต็มที่ 

2) มีการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญในปริมาณการผลิตหรือการบริโภคภายในประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ 
รวมถึงการกกัตนุสินคา้หรือการหดตวัอนัเป็นผลจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ  

 นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล ตอบว่า ประมาณรอ้ยละ 70 ของผลิตภณัฑข์องบริษัทเป็นสินคา้จ าเป็นในชีวิตประจ าวนั ซึ่ง
ไม่มีผลกระทบต่อความตอ้งการสินคา้ นอกจากนี ้ยังมีการพัฒนาที่น่าสนใจเกิดขึน้ คือ แบรนดโ์คคา โคล่า และเป๊บซี่ มีการ
จ าหน่ายทัง้บรรจุภณัฑอ์ะลมูิเนียมและ PET ซึ่งบรรจุภณัฑอ์ะลมูิเนียมนัน้มีอตัราภาษีน าเขา้สงูถึงรอ้ยละ 25 ท าใหบ้รรจุภัณฑ ์
PET ไดร้บัความน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ ความตอ้งการสินคา้ต่อทกุผลิตภณัฑใ์นตลาดประเทศสหรฐัอเมรกิายงัคงแข็งแกรง่ 
และมีสินคา้คงคลงัอยู่ในระดบัต ่า และไอวีแอลยงัคงมีก าลงัการผลิตที่สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 

 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี ้ 

1) ผลกระทบต่อบรษิัทจากนโยบายการคา้ระหว่างประเทศของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล ตอบว่า ในส่วนของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเก่ียวกับภาษีศุลกากรที่ประเทศ
สหรฐัอเมรกิาเรียกเก็บนัน้ ส าหรบัไอวีแอลยงัคงมีผลกระทบที่เป็นกลางถึงเชิงบวก อนัเนื่องมาจากการที่บริษัทมีการกระจายการ
ด าเนินงานในประเทศสหรฐัอเมรกิาที่แข็งแกรง่ในฐานะบรษิัทท่ีมีการกระจายการด าเนินงานท่ีหลากหลายทางภมูิศาสตร ์

2) ผลประโยชน์ที่บริษัทอาจได้รับจากการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ  Mr. Narendra Modi 
นายกรฐัมนตรีของประเทศอินเดีย เมื่อตน้ปีที่ผ่านมา 

 นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล ตอบว่า ประเทศไทยและประเทศอินเดียมีความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างสองประเทศ แต่ยงัคง
ตอ้งรอดูต่อไปว่าการขยายขอบเขตขอ้ตกลงการคา้เสรีในอนาคตจะครอบคลมุผลิตภณัฑ์ประเภทใดเพิ่มเติมอีกบา้ง ซึ่งจะช่วย
ส่งเสรมิการคา้ระดบัทวิภาคีระหว่างสองประเทศใหด้ียิ่งขึน้ ซึ่งในขณะนีย้งัไม่ปรากฏว่ามีผลประโยชนเ์พิ่มเติมใดๆ  

 นายสมสิร ิอมรกลุ ผูร้บัมอบฉนัทะจากส านกังานประกันสงัคม สอบถามเก่ียวกบัแนวโนม้ส่วนต่างราคาผลิตภณัฑ ์PET 
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและทวีปเอเชียส าหรบัปี 2568 

 นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล ตอบว่า ส่วนต่างของราคา PET (PET spread) ในประเทศสหรัฐอเมริกายังคงแข็งแกร่ง 
เนื่องจากภาษีกนัทุ่มตลาด (ADD) ต่อสินคา้น าเขา้จากประเทศจีน ซึ่งเมื่อเรว็ๆ นี ้ความตอ้งการของตลาดอยู่ในระดบัที่ดี แต่ PET 
spread ในภมูิภาคเอเชียยงัคงตกต ่า เนื่องจากก าลงัการผลิตที่ลน้ตลาดในประเทศจีน แมว้่าช่วงไตรมาสแรกจะเผชิญกบัความทา้
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ทายเป็นพิเศษ แต่บริษัทเริ่มเห็นสญัญาณฟ้ืนตวัในไตรมาสที่สอง เนื่องจากราคาน า้มนัดิบปรบัตวัลดลง อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี ้
อาจจะยงัเรว็เกินไปท่ีจะสรุปผลไดอ้ย่างชดัเจน 

 นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ไอวีแอล ด าเนินแพลตฟอรม์บูรณาการอย่างเต็มรูปแบบในการผลิต PET เพียงแห่ง
เดียวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งเริ่มตน้จาก shale gas ไปจนถึง PET โดยบรษิัทสามารถท าการผลิตวตัถดุิบ PX PTA และ MEG 
ไดเ้อง ซึ่งรูปแบบการบูรณาการดงักล่าวนีม้ีประโยชนอ์ย่างมาก เนื่องจากท าใหบ้ริษัทมีโครงสรา้งตน้ทุนที่ต  ่าที่สดุ ไอวีแอลมั่นใจ
ในความแข็งแกร่งของแพลตฟอรม์ดงักล่าวนีใ้นประเทศสหรฐัอเมริกา และความมั่นคงที่ไดร้บัจากขอ้ตกลงการคา้ USMCA ซึ่ง
ช่วยใหโ้ครงสรา้งภาษีศุลกากรไม่เปล่ียนแปลงในสมยัรฐับาลของนายโดนลัด ์ทรมัป์ อีกทัง้ยงัรกัษาห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งใน
ประเทศแคนาดา ประเทศเม็กซิโก และประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 นอกจากนี ้นายอาลก โลเฮีย อธิบายเพิ่มเติมว่า PET ยงัคงไดร้บัการยกเวน้จากการเรียกเก็บภาษีศุลกากรที่ปรับเพิ่ม
ใหม่ ขณะที่อะลมูิเนียมตอ้งเสียภาษีศุลกากรสงูถึงรอ้ยละ 25 เนื่องจากตลาดบรรจุภณัฑเ์ครื่องดื่มในประเทศสหรฐัอเมริกานั้น
แบ่งออกเป็นกระป๋องอะลูมิเนียม และขวด PET อย่างละครึ่ง การเรียกเก็บภาษีศุลกากรของอะลูมิเนียมจึงช่วยเสริมความ
ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัส าหรบั PET ทัง้นี ้ดว้ยโครงสรา้งการด าเนินงานแบบบูรณาการของไอวีแอล และราคาน า้มนัและราคา
ก๊าซที่ปรบัลดลงในช่วงที่ผ่านมา ท าใหค้วามสามารถในการแข่งขนัดา้นตน้ทนุของบรษิัทมีความแข็งแกรง่ยิ่งขึน้ ถึงแมว้่าการเรียก
เก็บภาษีศุลกากรที่ปรบัเพิ่มใหม่จะมีผลบงัคบัใชก้ับ PX และ PTA แต่การที่ไอวีแอลสามารถผลิตวตัถุดิบเหล่านีภ้ายในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาได ้จะท าใหไ้อวีแอลสามารถสรา้งอตัราก าไร (margin) เพิ่มขึน้ได ้จากนัน้ นายอาลก โลเฮีย ไดก้ล่าวสรุปโดยยืนยนั
ว่า ไอวีแอลนัน้มีความพรอ้มอย่างเต็มที่และด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความแข็งแกรง่และมั่นคง 

นายวิค กิจโอธาน ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า การท่ีกลุ่มบรษิัทฯ มีการด าเนินงานที่ครอบคลมุหลายประเทศและมีตลาดในทั่ว
โลก ขณะนีบ้รษิัทมีแผนการหรือมีการพิจารณาการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใชใ้นการรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูลที่
ไดจ้ากการด าเนินงานดงักล่าวหรือไม่ 

 นายอาลก โลเฮีย ตอบว่า ในช่วงส่ีปีที่ผ่านมาบรษิัทไดด้  าเนินโครงการรวบรวบขอ้มลูขนาดใหญ่ โดยประสบความส าเรจ็
ในการรวมขอ้มลูถึงรอ้ยละ 95 ไวใ้นแพลตฟอรม์และพืน้ท่ีต่างๆ ซึ่งช่วยใหบ้รษิัทสามารถวิเคราะหข์อ้มลูขัน้สงูและวิเคราะหข์อ้มลู
ทางธุรกิจได ้พรอ้มทัง้ใชเ้ครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนขอ้มลูใหเ้ป็นขอ้มลูที่สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 

 นายอาลก โลเฮีย กล่าวต่อว่า บริษัทก าลงัปรบัโครงสรา้งองคก์รใหม่ โดยมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่มธุรกิจรบัผิดชอบการ
วางแผนและด าเนินงานของตนเอง และมีโมเดลการผลิตแบบทอ้งถิ่น (Localized Production) ซึ่งลดการขนส่งขา้มพรมแดน ถือ
เป็นกลยทุธส์ าคญัในการด าเนินงานทัง้ในทวีปยโุรป ภมูิภาคอเมรกิาเหนือ ภมูิภาคละตินอเมรกิา และทวีปเอเชีย 

 นายอาลก โลเฮีย กล่าวต่อว่า โครงการท่ีส าคญัอีกหน่ึงโครงการ คือ โครงการวางแผนธุรกิจแบบบรูณาการ (Integrated 
Business Planning – IBP) ซึ่งคาดว่าจะทราบผลในอีกหกเดือนข้างหน้า โดยโครงการนี ้จะช่วยปรับปรุงกระแสเงินสดและ
ประสิทธิภาพในการบริหารเงินทนุหมนุเวียน ผ่านการปรบัปรุงกระบวนการด าเนินงานในห่วงโซ่อปุทาน ทัง้นี ้แมว้่าวิกฤตในทะเล
แดงจะก่อใหเ้กิดความล่าชา้ทางดา้นโลจิสติกส ์แต่ไอวีแอลคาดหวงัว่าผลการด าเนินงานในปี 2568 จะมีความแข็งแกรง่ยิ่งขึน้ 

 ก่อนปิดการประชุมผูถื้อหุน้ มีผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 33 ราย และผูถื้อหุน้ที่รบัมอบฉันทะจ านวน  
967 ราย รวมผูถื้อหุน้จ านวนทัง้สิน้ 1,000 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 4,590,182,212 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 81.7551 ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 ทั้งนี ้เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอปิดการ
ประชมุและกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีสละเวลามารว่มประชมุ และใหข้อ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนต์่อบรษิัท 

ปิดประชมุเวลา 15.40 น.  
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 ลงชื่อ           -นายศรี ปรากาซ โลเฮีย-    ประธานท่ีประชมุ 

 นายศรี ปรากาซ โลเฮีย (Mr. Sri Prakash Lohia) 

                                                                                                

 ลงชื่อ         -นายโซวคิ รอย เชาวด์ูรี-่          เลขานกุารบรษิัท 

 นายโซวิค รอย เชาวด์รูี่ (Mr. Souvik Roy Chowdhury) 

    

 ลงชื่อ        -นายพรีวฒัน ์กิตชิยัชนานนท์- ผูบ้นัทึกรายงานการประชมุ 

 นายพีรวฒัน ์กิติชยัชนานนท ์(Mr. Perawat Kitichaichananon) 
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